



ที่ ขก ๐๐๓๓.๐๐๔/ ๑ มิย ๖๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
ถนนศรีจันทร์ ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเงินเถื่อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอ  
ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข่าว Thai FDA Press Release

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีมีข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ว่า หน่วยงาน DLD-Quarantine and Inspection K๙ unit ของกรมปศุสัตว์ ได้ทำการตรวจยึดสินค้า ไส้กรอกหมูลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ไส้กรอกหมู ที่ลักลอบนำเข้ามานั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารบบอาหารและไม่แสดงฉลากตามกฎหมาย โดยผู้นำเข้า หากนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ และหากพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอส่งข้อมูลให้ท่านเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภค และขอความร่วมมือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

เพื่อโปรดทราบ  
เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

เห็นควรแจ้ง **ประชาสัมพันธ์**

เพื่อปฏิบัติ เพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจตชัย อริยานุชิตกุล)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

กิตติงา

(นางสาวกิตติยา ทองสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

โทร ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗

# THAI FDA<sup>®</sup> Press Release

อย. เตือนระวังไส้กรอกจีนเถื่อน พบลักลอบนำเข้า

แนะไม่ควรซื้อ หรือนำมาบริโภค

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ว่า หน่วยงาน DLD-Quarantine and Inspection K9 unit ของกรมปศุสัตว์ ได้ทำการตรวจยึดสินค้าไส้กรอกหมักลักลอบนำเข้าจากประเทศจีนนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ไส้กรอกหมักที่ลักลอบนำเข้ามา นั้น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารบบอาหารและไม่แสดงฉลากตามกฎหมาย โดยผู้นำเข้าหากนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ อย. ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว จะดำเนินการคดีเพิ่มเติมต่อไป

จึงขอเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มาจากแหล่งน่าเชื่อถือ มีฉลากแจ้งข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เลขสารบบอาหาร ผู้ผลิต ส่วนประกอบ วิธีรับประทาน และติดตามข้อมูลข่าวสารจากอย. โดยเฉพาะการแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์อันตราย ทั้งนี้ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีการแจ้งเตือนว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภค และไม่ควรรับประทานอาหารดิบหรือผ่านความร้อนไม่เพียงพอ

หากมีข้อสงสัย หรือพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายให้แจ้ง สายด่วน อย. 1556, ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรบ.) โทร. 0 2590 7354-5, กองอาหาร โทร. 0 2590 7252 หรือ สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ รองเลขาธิการฯ กลลวในที่สุด

วันที่เผยแพร่ข่าว 17 กรกฎาคม 2566 ข่าวแจก 142 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สายด่วน อย. 1556



FDAThai

0 2590 7117, 7123